



รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1

(Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)

ลำดับ ที่	ชื่อ	หน่วยงาน
1	คุณกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี่ จำกัด
2	คุณเกริกกล้า สนธิมาศ	ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
3	คุณเกริกไกร จิระแพทย์	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4	คุณคณิตสร นาवानุเคราะห์	อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5	ว่าที่ร้อยเอกจิตรี ศิธรานนท์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรคาร์แคร์ จำกัด
6	รศ.ดร.จิระเดช อู่สวัสดิ์	อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7	คุณชาญ ลีลาภรณ์	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยนำและบุตร จำกัด จ.สงขลา (โรงแรม) (ใต้)
8	ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
9	คุณนิคม ไวยรัชพานิช	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรินิยม จำกัด จ.ตาก (เหนือ)
10	คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11	ดร.ประภา เหนระกุล ศรีนวนนัต	บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ /กรรมการบริหาร บริษัท ลีพระยาการพิมพ์ จำกัด
12	คุณประมนต์ สุธีวงศ์	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
13	คุณประสงค์ เอภาพาร	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ในเครือฟลอราวิลด์ กรุ๊ป /ประธานคณะกรรมการธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
14	คุณประสาน ตันประเสริฐ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคินโซ ฟู้ดส์ จำกัด
15	คุณประเสริฐ โกศัลวิตร	อธิบดีกรมการค้า
16	คุณพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร	บรรณาธิการอำนวยการใหญ่ และกรรมการบริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
17	คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด
18	คุณพวงรัตน์ อัสวพิศิษฐ์	อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
19	พลโท พิรุณ แฝ่วพลสง	รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
20	ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
21	คุณยุคล ลิ้มแหลมทอง	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22	คุณรวีญา พงศ์นุชิต	รองอธิบดีกรมสรรพากร
23	คุณราเชนทร์ พจนสุนทร	อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
24	คุณวิสิฐ ตันตีสุนทร	อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
25	ดร.ศิริพล ยอดเมืองเจริญ	อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
26	คุณสุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการไฟฟ้า จำกัด
27	คุณสุภชัย สมเจริญ	ผู้พิพากษาศาลฎีกา
28	ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์	ปลัดกระทรวงการคลัง
29	คุณสมชัย ไกรครุฑริ	ประธานกรรมการ บริษัท ขาวสะอาด มอเตอร์ส จำกัด จ.อุดรธานี (อีสาน)

ลำดับ ที่	ชื่อ	หน่วยงาน
30	รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์	ประธานคณะกรรมการหลักสูตรและผู้อำนวยการโครงการปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
31	คุณสันติ วิลาสศักานนท์	อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
32	คุณสาธิต ชาญเชาว์กุล	อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
33	คุณอภิรดี ตันตราภรณ์	อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
34	คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
35	ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
36	คุณอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ	รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
37	คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

หมายเหตุ: ตำแหน่งของแต่ละท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ